



FAP

FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS, THAILAND

Press Release ข่าวแจกสื่อมวลชน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อส่วนสื่อสารองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02 685 2567 อีเมล pr@fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชีออกมาตรฐานใหม่ “มากจริงหรือ?”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

สภาวิชาชีพบัญชี ยืนยันมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ในปี 2559 จำนวน 57 ฉบับนั้น เป็นเพียงการปรับปรุงถ้อยคำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้ชัดเจนมากขึ้น มาตรฐานออกใหม่มีเพียง 2 ฉบับเท่านั้น

สภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย ขอชี้แจงว่า “การออกมาตรฐานใหม่นั้น สืบเนื่องจากธุรกรรมและความซับซ้อนของระบบการเงินและการบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ทัดเทียมระดับสากล”

สาระสำคัญของ การปรับปรุงในครั้งนี้ ส่วนใหญ่กำหนดมาตรฐานการบัญชีที่จะประกาศใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2559 มีจำนวนเพียง 2 ฉบับ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจเกษตรกรรมและธุรกิจประกันภัย โดยเริ่มฉบับแรกจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ซึ่งจะกำหนดถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ธุรกิจเกษตรกรรมเคยได้รับการสื่อสารหลักการในมาตรฐานฉบับนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะประกาศใช้พร้อมกับแนวปฏิบัติทางบัญชีในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต (Bearer plant)

ที่ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งธุรกิจประกันภัยได้รับการศึกษาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2554 โดยจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2559 เป็นปีแรกเช่นกัน ดังนั้น กิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยและแสดงรายการเกี่ยวกับสัญญาประกันที่นับวันจะทวีความซับซ้อนในธุรกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับการปรับปรุงส่วนที่เหลือเป็นการปรับปรุงที่อาจไม่ได้กระทบต่องบการเงินมากนัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หรือการปรับปรุงข้อกำหนดเล็กน้อย เช่น ข้อยกเว้นไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Investment Entities) ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานเรื่อง งบการเงินรวม (IFRS10) และงบการเงินเฉพาะกิจการ (IAS27) โดยให้วัดมูลค่าเงินลงทุนเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนตาม IFRS9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และต้องเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนตาม IFRS12 การปรับปรุงถ้อยคำสำหรับการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้สอดคล้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม (IFRS13) สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ (IAS16 และ IAS38) การวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจ (IFRS3) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ (IAS 36) รวมถึงปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับดุลยพินิจที่ผู้บริหารใช้ในการรวมส่วนงานในกรณีที่มีส่วนงานเหล่านั้นมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน (IFRS8) เพิ่มขอบเขตของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้รวมถึงกิจการที่มารับบริหารกิจการที่นำเสนองบการเงิน (IAS24) และปรับปรุงข้อกำหนดให้กิจการสามารถรับรู้เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สาม (IAS19) และเพิ่มคำนิยามของเงื่อนไขผลงาน และเงื่อนไขการบริการสำหรับการจ่ายผลตอบแทนโดยให้หุ้น (IFRS2) เป็นต้น สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่มีได้กล่าวถึง ไม่มีเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ เพียงแต่มีการอ้างอิงชื่อมาตรฐาน และปี พ.ศ.ที่ปรับปรุงในมาตรฐานเหล่านั้น เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและสามารถอ้างอิงได้ทั้งหมดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558

สภาวิชาชีพบัญชี ขอยืนยันว่ามาตรฐานทุกฉบับได้ผ่านกระบวนการจัดทำมาตรฐานที่เป็นระบบในการพิจารณา ศึกษาผลกระทบ และผ่านงานสัมมนาพิจารณาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับใหม่ ๆ รวมถึงสภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ..

ที่มา : ส่วนสื่อสารองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12/07/59